



67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 หน้า 1, 16, 13

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

กทม.จัดโซนหนึ่งร้านเหล้าคุมเข้มกม.รอบมหาวิทยาลัย > 16

กทม.ลุยจัดโซนหนึ่งร้านเหล้า

> คุมเข้ม1กม.รอบมหาวิทยาลัย > จับมือ29สถาบันสังกัดพนักบอล

สทช.สั่งจับตาเมืองใหญ่-
คาดโทษตำรวจเอี่ยว
“พนักบอล”ลงโทษหนัก

กทม.จับมือ 29 สถาบันการศึกษา จัดระเบียบ
รอบพื้นที่ 1 กิโลเมตร ปลอดภัย-อบายมุข
คุมเข้ม“สถานบริการ-ร้านเกม-พนันบอล” รวม
ไปถึงคุมเข้มมัธยมในหอพักนักศึกษา ขณะที่
ตัวแทนกลุ่มเยาวชนด้านคอร์รัปชัน-นักศึกษา
ชาวนราธิวาสช่วยสกัดนักดื่มหน้าใหม่ ด้าน สทช.
คาดโทษตำรวจเอี่ยวพนักบอลเอาผิดทั้งวินัย-
อาญา-ปกครอง

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร(กทม.) เป็นประธานแถลง
ข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการ
ศึกษา วานนี้ (7 มิ.ย.) โดยกล่าวว่าได้ลงนาม
บันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่ง
ชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมสรรพสามิต
กระทรวงการคลัง กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข และ 29 สถาบันการศึกษา เพื่อร่วม
กันดำเนินการให้พื้นที่รอบสถาบันการศึกษาใน
รัศมีประมาณ 1 กิโลเมตรเป็นพื้นที่ปลอดภัย
สำหรับเด็กและเยาวชน

โดยสถาบันการศึกษาที่ร่วมลงนาม ได้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ปิโตรทิพย์ วิทยาลัย
เทคโนโลยีปทุมธานี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัย
มหิตล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัย
สวนดุสิตสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมหาวิทยาลัย
อำนาจหน้าที่ > 13

ต่อจากหน้า > 16

กทม.

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก(วิทยาเขตอุเทนถวาย)
และมหาวิทยาลัยนวมินทราชธิราช
คุมเข้มสถานบันเทิง-หอพักนักศึกษา

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวว่าเป้าหมายในการ
จัดระเบียบสังคมตามบันทึกข้อตกลงกำหนด
ให้ 1.ดำเนินการกับผู้ค้าผู้เสพยาขายอย่าง
จริงจังและต้องจัดให้เป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติด
มีการเฝ้าระวังโดยภาคส่วนตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 2.จัดระเบียบบ้านเช่า
และหอพักนักศึกษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ไม่ให้เป็นที่แหล่งมั่วสุมอบายมุขต่างๆและ
ให้ขึ้นทะเบียนหอพักอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย

3.กวาดล้างสถานบริการ สถานบันเทิง
ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านขายยาและแหล่ง
มั่วสุมอบายมุขต่างๆอยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับ
ตามกฎหมาย4.กวาดล้างการจำหน่ายสุราร้าน
ยาออกเหล้าเป็นการซื้อขายและสุบาราฎตาม
สถานที่ต่างๆอย่างจริงจัง โดยให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายการจำหน่ายสุรยาสูบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ควบคุมพฤติกรรมกรรมการดื่ม

สุราที่ไม่เหมาะสม

5.ป้องกันและปราบปรามการพนันทุกชนิด
เช่นโต๊ะสนุกเกอร์ โต๊ะฟุตบอล ตู้เกมไฟฟ้า การค้า
ประเวณีและอบายมุขอื่นๆ 6.ร่วมประชาสัมพันธ์
เพื่อให้เกิดกระแสสังคมที่จะทำให้ทุกภาคส่วน
เกิดความตื่นตัวในปัญหาและพร้อมที่จะเข้ามา
มีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้สังคมรอบ
สถาบันการศึกษาเป็นสังคมสันติสุขปลอดภัย
จากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ

นักศึกษาหนุน-ระบบเหล้าบนถนนอนาคต

นายเนคต จันโหวง นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะ
รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายเยาวชนต่อต้าน
คอร์รัปชัน กล่าวว่าเห็นด้วยกับการจัดโซนหนึ่ง
รอบรั้วมหาวิทยาลัย เพราะมองว่าการพนัน
การดื่มสุราเป็นกิจกรรมที่บ่อนการการศึกษา
และยังสร้างพฤติกรรมไม่เหมาะสม ที่อาจส่ง
ผลให้เกิดปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมา

ทั้งนี้ การเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาใน
แต่ละคน ต่างมีวัตถุประสงค์และพื้นฐานทาง
สังคมที่แตกต่างกัน นักศึกษาบางรายอาจยัง
ไม่เคยดื่มสุรา หรือไม่เคยเล่นการพนันมาก่อน
เมื่อเข้าศึกษาในสถาบันที่มีสถานบันเทิงอยู่ริม
รั้ว จะรู้สึกให้เข้าสู่อบายมุขได้ง่าย

แต่สำหรับนักศึกษาที่ติดการพนันอยู่
แล้ว การจัดโซนนิ่งอาจไม่ได้ประโยชน์แต่ยังดี
กว่าให้สิ่งที่เป็นอบายมุขเหล่านี้อยู่ใกล้สถาบัน
การศึกษา และเชื่อว่าการจัดโซนนิ่งสามารถ
ป้องกันนักพนัน นักดื่มหน้าใหม่ได้บ้าง
แม้ว่าสังคมนักศึกษามีค่านิยมการดื่มเพื่อเข้า
สังคมก็ตาม

ทั้งนี้ การแก้ปัญหาต้องดำเนินไปพร้อมกัน
3 ด้าน ทั้งการปลูกฝังเลี้ยงดูที่ดีจากครอบครัว
การสนับสนุนจากสังคมที่กีดกันไม่ให้มีสถาน
ประกอบการประเภทดังกล่าวตั้งอยู่รอบรั้ว
มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาเองต้อง
มีการปลูกฝังด้วยกิจกรรมเพื่อสร้างทัศนคติ
ที่ถูกต้อง

หวังช่วยสกัดนักดื่มหน้าใหม่-ดื่มตามเพื่อน

น.ส.ทิพย์ัญญา จุฬารัตนา นิสิตชั้นปีที่ 3
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กล่าวว่าเมื่อเป็นรองค่านึงซึ่งมีการ



จัดโซนนิ่ง เพราะอย่างน้อยทำให้เด็กเข้าสถานประกอบการเหล่านี้ไม่ได้ หรือไม่จ่ายจนเกินไป เพราะหลังเลิกเรียนแล้วแทนที่จะได้กลับบ้านกลับต้องมาเดินผ่านร้านเหล้า หรืออาจถูกเพื่อนชักชวนให้ร่วมดื่มซึ่งนักศึกษาหลายคนใช้เป็นหนทางติสทิน ในขณะที่ตนเชื่อว่า น่าจะมีวิธีการอื่นที่ดีกว่าการนี้

“มองว่านโยบายการจัดโซนนิ่งออกแนวปิดกั้นการทำธุรกิจ แต่สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่จิตสำนึกของนักศึกษาแต่ละคน เพราะไม่ว่าร้านเหล้าจะอยู่ไกลแค่ไหน นักศึกษาก็ยังสามารถเข้าถึงได้ บางที่อาจไม่ใช่ทางออกที่ดี แต่ก็ยังไม่เห็นว่าจะเป็นผลเสียนักศึกษา”

สศช. กวดขันพนันบอล-คาดโทษตร.เอี่ยว
 ขณะเดียวกัน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติของศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันชายผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2016 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference โดยมี พล.ต.อ.วินัย ทองสอง รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น ที่ปรึกษา (สบ 10) และ พล.ต.อ.หาญพล นิตยวิบูลย์ ที่ปรึกษา (สบ 10) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ กล่าวว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.พงศ์พิศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ฯ เนื่องจากที่ผ่านมา มีการลักลอบเล่นพนัน และมีการจับกุมได้เป็นจำนวนมาก จึงได้กำชับให้ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ว่าการเล่นพนันเป็น

สิ่งไม่ดี โดยมีการรวบรวมข้อมูลในเชิงลึกเพื่อป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง เพื่อขยายผลไปให้ถึงเบื้องหลังเจ้ามือรายใหญ่พร้อมกันนี้จะต้องนำ พ.ร.บ. ฟอกเงิน มาใช้ในการยึดอายัดทรัพย์สินด้วย หากประชาชนพบเห็นข้อมูลเบาะแส แจ้งมาที่หมายเลข 1559 หรือแจ้งไปที่สถานีตำรวจได้ทั่วประเทศได้

ด้าน พล.ต.อ.วินัย กล่าวว่า หากพบว่า มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับพนันฟุตบอล จะต้องมีการดำเนินคดีทางวินัย อาญา และปกครอง โดยจับตาพื้นที่เมืองใหญ่ๆ เป็นพิเศษ เช่น จ.เชียงใหม่ อุดรธานี อุบลราชธานี เป็นต้น เพราะพบว่า มีเจ้ามือรายใหญ่ ขณะที่รูปแบบการเล่นพนันฟุตบอล ขณะนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตมาก เนื่องจากในอดีตจะเป็นการโทรศัพท์เพื่อแทงบอลแต่ในปัจจุบันเป็นการเล่นผ่านเว็บไซต์ หรือพนันฟุตบอลออนไลน์ จึงได้มีการประสานกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการบล็อกเว็บไซต์ และติดตามจับกุมตัวเจ้าของเว็บไซต์ต่อไป

ขณะที่ พล.ต.อ.ปัญญา กล่าวว่า ส่วนตัวเชื่อว่า ในปีนี้จะมีผู้เล่นพนันฟุตบอลน้อยลง เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี และมีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิด มีการใช้มาตรา 44 ในการดำเนินการ ส่วนเยาวชน นักเรียน นักศึกษาคาดว่าจะเล่นพนันฟุตบอลน้อยลง เพราะน่าจะรู้อยู่แล้วว่าการเล่นพนันฟุตบอล มีแต่เสียกับเสีย และเป็นสิ่งไม่ดี